

## นโยบายการต่อต้านการทุจริต

\_\_\_\_\_ (“บริษัท”) ได้นำนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ (“นโยบาย”)

มาบังคับใช้เพื่อเป็นข้อผูกมัดในการปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม้อาจละเมิดหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศที่ได้ดำเนินการธุรกิจร่วมกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้บริษัทไม้อาจเสนอหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและการเรียกร้องสินบนใด ๆ

ต้องได้รับการปฏิเสธอย่างชัดเจน การติดสินบน รวมถึงการเสนอ สัญญา หรือการให้ของขวัญใด ๆ ที่เป็นเงินหรือการรับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านคนกลาง ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง หรือพนักงานภาคเอกชนใด ๆ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานดำเนินการ

หรือละเว้นจากการทำหน้าที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้ได้รับหรือรักษาธุรกิจ

หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม้อาจรับ

“เงินใต้โต๊ะ” ส่วนใดส่วนหนึ่งของการชำระเงินตามสัญญาจากพนักงานบริษัทคู่สัญญา เพื่อทำสัญญา

หรืออย่างอื่นเช่น การทำสัญญารับช่วง ใบสั่งซื้อ หรือข้อตกลงการให้คำปรึกษา

เพื่อเป็นช่องทางในการชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง

พนักงานของบริษัทคู่สัญญา เพื่อทำสัญญา ญาติหรือผู้ร่วมธุรกิจของพวกเขา “เงินใต้โต๊ะ”

เป็นสินบนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

หรือหน่วยงานสาธารณะโดยมีหน้าที่รับผิดชอบบางส่วนในการยอมรับผล

ประโยชน์เมื่อได้อนุมัติประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง และทำไปเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทน (เงินสินบน)

ของมูลค่าธุรกิจนั้นบางส่วน หรือผลประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้น

โดยที่นายจ้างหรือองค์กรสาธารณะที่ผู้นั้นทำงานให้ไม่ทราบหรือไม่อนุญาต

เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทที่รับทราบถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยใด ๆ

หรือพบว่าตัวเองถูกขู่กรรโชกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือมีบุคคลขอให้มีส่วนร่วมในแผนการการติดสินบน

หรือเงินสินบนทางใดทางหนึ่งต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารระดับสูงทันที

โดยไม่ต้องกลัวว่าการจ้างงานของตนจะได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้บริษัทจะจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายนี้ให้แก่พนักงาน

ตลอดจนกฎหมายการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

---

ชื่อบริษัท

---

ลงนาม

---

ชื่อ

---

ตำแหน่ง

---

วันที่